

Data Analytic โซลูชันที่จะเข้ามาช่วยให้ทุกธุรกิจ ดำเนินได้ง่ายขึ้น !



ข้อมูล คือ ขุมทรัพย์ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัล อาจกล่าวได้ว่า แทบทุกกิจกรรมรอบตัวเราได้กลายเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ ล้วนเผยข้อเท็จจริงหลาย ๆ อย่างที่เราคาดไม่ถึงที่สามารถนำไปต่อยอดกับธุรกิจได้ ดังนั้น หากองค์กรไหนสามารถรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์จัดการได้อย่างเป็นระบบ องค์กรนั้นย่อมมีความได้เปรียบในการแข่งขันแน่นอน

จึงไม่น่าแปลกใจที่ปัจจุบันเราจะเห็นหลาย ๆ องค์กร เริ่มหันมาให้ความสนใจกับการวิเคราะห์ข้อมูลกันมากขึ้น หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่า ข้อมูลที่คุณมีอยู่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั้งจากภายในองค์กร เช่น ข้อมูลลูกค้า เพศ อายุ การศึกษา ข้อมูลพฤติกรรม การซื้อสินค้า เป็นต้น และข้อมูลจากภายนอกองค์กร เช่น ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย เป็นต้น เรียกได้ว่าข้อมูลแทบทั้งหมด สามารถนำมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผน วางกลยุทธ์ภาพรวมขององค์กรได้ และยังสามารถช่วยตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้เป็นอย่างดี ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวมของตลาดได้ดียิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้ จึงทำให้ “ข้อมูล” เหล่านี้ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับองค์กร แต่ข้อมูลในปัจจุบันนั้น ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิม ๆ ที่ต้องมานั่งทำการวิเคราะห์ข้อมูลเองที่ละชิ้นในลักษณะ Manual ทั้งหมดนั้น ทำได้อย่างยากลำบาก ลำช้า และเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย จึงทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิม ๆ นั้นไม่เหมาะกับธุรกิจในยุคนี้อีกต่อไป

Data Analytic จึงเป็นโซลูชันที่เข้ามาช่วยให้องค์กร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ เพียงแค่นำข้อมูลทั้งหมดป้อนเข้าระบบ แล้วระบบจะแสดงผลออกมาเป็นในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น กราฟวงกลม กราฟแท่ง กราฟเส้น และ Dashboard เป็นต้น ซึ่งทาง บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริการ INET Smart Analytic เป็นซอฟต์แวร์ในการทำการวิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผลเป็นกราฟในรูปแบบต่าง ๆ ในรูปแบบ Online ที่สามารถอัปเดตข้อมูลได้แบบ Near Real-time สามารถดูรายงานแบบออนไลน์ผ่านหน้าเว็บได้เลยไม่ต้องลงโปรแกรม หมดปัญหาเรื่องการเสียเวลาในการมานั่งทำข้อมูลจำนวนมาก ๆ ไปวิเคราะห์ได้เลย

บริการดังกล่าวนี้ จะเข้ามาช่วยทำให้ฝ่ายบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง สามารถมองเห็นข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาในอนาคตได้อย่างชัดเจน และทันเวลา โดยที่ไม่ต้องลงทุนทรัพยากรเอง แต่ผ่านการเช่าใช้

บริการของเราแทน หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ marketing@inet.co.th